

กยท. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ แจ้งข้อมูลภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้
6 ส.ค. 2559

นายวีระเทพ จันทร์แก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง กล่าวว่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พ.ค.
59 ให้การยางแห่งประเทศไทย จัดเก็บข้อมูลที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการกำหนดนโยบายด้านยางพารา ซึ่งในส่วนของจังหวัดตรัง มีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ
1,500,000 ไร่ โดยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิสามารถแจ้งข้อมูลได้แล้ว ณ การยางแห่ง
ประเทศไทยทุกสาขา ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2559 โดยคุณสมบัติขอผู้
แจ้งข้อมูล 1.สัญชาติไทย 2.เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง และ 3.มีสวนยางตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
ทั้งที่เปิดกรีดแล้ว และไม่เปิดกรีด โดยนำเอกสาร และหลักฐานประกอบการแจ้งซึ่งประกอบด้วย
1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 3.หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่ดิน เช่น ภท.5 , 6 , 11 (ถ้ามี) 4.แบบฟอร์มการรับแจ้งข้อมูล 5.หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน
กรณีเช่า 6.ผู้แจ้งต้องมีพยาน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของข้างเคียง สมาชิก อบท. ในพื้นที่ที่
สวนตั้งอยู่ และ 7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ทั้งนี้ การรับแจ้งสิทธินี้มีใช้เป็นการรับรองสิทธิการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ.
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ แต่เป็นการแจ้ง
ข้อมูลพื้นที่การปลูกยางพารา เพื่อที่การยางแห่งประเทศไทย จะดำเนินการกำหนดนโยบายด้าน
ยางพาราในอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พิธเมธาวงศ์ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุຍอรุณแหล่งที่มา : สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

สร้าง ดึง100ร.ร.พลิกหน้าดิน ปลูกสวนเกษตร‘พอเพียง’



“**๖** เพื่อเป็นการน้อมสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ทางจังหวัดตรังจึงดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และขยายผลต่อไปยังโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ศูนย์บริการการศึกษาออกโรงเรียน (กศน.) และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม”

เดชรัฐ ลิ้มศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเกริ่นก่อนจะบรรยายถึงการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดตรังว่า จะมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำ “**การเกษตรในโรงเรียน**” แล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่ง

นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพ มีความเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ทั้งนี้ จังหวัดตรังดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายใต้กลยุทธ์ “**รุกการพัฒนา**” ได้แก่ การพัฒนาการเกษตร สหกรณ์ ปลูกสัตว์ประมง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดตรัง มีราคาตกต่ำ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีอาหารไว้บริโภคตลอดปีการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียน มาประกอบ

อาหารนักเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครอง ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพเยาวชนให้มีความแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันโรค มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ดีสู่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมอาชีพทำการเกษตรในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

“**เดชรัฐ**” บอกว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังบูรณาการร่วมกันกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตามนโยบาย “**คืนความสุขที่พอเพียงให้ชาวตรัง**” ยึดหลัก “**ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**” ในโรงเรียนจำนวน 100 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบตัวอย่างโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 25 แห่ง และโรงเรียนเครือข่ายอีก 73 แห่ง

พื่อเมืองตรังยังตั้งใจฟังถึงขั้นตอนการ

ดำเนินกิจกรรมว่า การปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังประสานเชิญโรงเรียนต้นแบบ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นำนักเรียน 7 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน รวมโรงเรียนละ 8 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งแจ้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และสร้างความรู้ปลูกฝังทัศนคติ เพิ่มทักษะในการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ การทำบัญชีรับจ่ายและการออม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำปุ๋ยหมักพระราชทาน และปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปและถนอมอาหาร การผลิตก้อนเชื้อเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน “โดยโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในโรงเรียน โดยครูพี่เลี้ยงและนักเรียนแกนนำดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนตามฐานการผลิตที่ดำเนินการอยู่ มีการกำหนดให้มีฐานการเรียนรู้หลักภายในโรงเรียน ทั้งหมด 7 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เรื่องการเกษตร, ฐานการเรียนรู้เรื่องสหกรณ์, ฐานการเรียนรู้เรื่องปศุสัตว์, ฐานการเรียนรู้เรื่องการประมง, ฐานการเรียนรู้เรื่องการแปรรูป, ฐานการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการทำเกษตร และฐานการเรียนรู้เรื่องการขยายผลผลิต จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถขยายเป้าหมายไปยังบุคลากรภายในโรงเรียน และไป



ผู้ครัวเรือนของนักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนจะต้องเชื่อมโยง แสวงหาความร่วมมือ และขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชน ประชาชนในบ้าน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย”

“เดชรัฐ” บอกด้วยว่า การดำเนินการให้โรงเรียนต้นแบบดำเนินการจัดทำปัจจัยการผลิต



และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการผลิต โดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนของโรงเรียน ที่ได้ดำเนินการอยู่ในลักษณะของการต่อยอดโครงการ ต่อจากนั้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะให้การสนับสนุนตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบการขยายผลกรดำเนินการไปสู่วิทยาลัยโรงเรียนเครือข่าย โดยการแสวงหาความร่วมมือการขยายผลโครงการไปสู่วิทยาลัยโรงเรียนเครือข่าย โดยให้โรงเรียนต้นแบบเชิญชวนโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนเครือข่าย โดยใช้นักเรียนแกนนำและครูพี่เลี้ยงเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพและกิจกรรมที่ดำเนินการในโรงเรียน

“จากนั้นจะมีการสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือจากบุคคล สร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เทศบาล, อบจ. หรือ อบต. ที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากทั้งเทศบาล และ อบต. ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่รับผิดชอบไว้แล้ว นักปกครองท้องถิ่น เช่น



กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล เพื่อช่วยในการประสานงานติดต่อในการให้การสนับสนุน โดยโรงเรียนอาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจะมีการประเมินผลงาน เพื่อมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่ผลปฏิบัติเข้าหลักเกณฑ์ต่อไป” พ่อเมืองตรังตอบท้าย

บวรวิถีของความพอเพียง ที่ก้าวเดินโดยเยาวชน เด็กนักเรียน ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่ถือว่าเป็นการปลูกฝัง “หน่อเนื้อ” ให้เด็กเหล่านี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ดำรงตนบน “ความพอเพียง” อันนำไปสู่การ “อยู่ดีกินดี” มีชีวิตในสังคมอย่างมี “ความสุข” อย่างยั่งยืน

จรัสศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์



สหกรณ์การเกษตรบางกล้า จำกัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง...ยกระดับชีวิตสมาชิก



สหกรณ์การเกษตรบางกล้า จำกัด

“เกษตรกรบริหาร บริการประทับใจ ห่วงใยทุกชีวิต” คำขวัญของสหกรณ์การเกษตรบางกล้า จำกัด ที่ยึดเป็นหลักในการบริหารงานองค์กร และมุ่งให้บริการสมาชิกเพื่อยกระดับชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สมาชิกศรัทธาในสหกรณ์แห่งนี้

สหกรณ์การเกษตรบางกล้า จำกัด จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 จากอดีตจนถึงปัจจุบันสหกรณ์รับสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี และมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และสร้างสมาชิกเพื่อเป็นต้นแบบที่ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 50 ราย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกรายต่อไป แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร สหกรณ์ฯ จึงมีแนวคิดที่จะสร้าง “ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “ศูนย์สาธิตเพื่อส่งเสริมอาชีพ” ให้กับสมาชิก โดยเน้นรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของสหกรณ์จำนวน 34-3-17 ไร่ เพื่อให้สมาชิกเข้ามาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติสำหรับสมาชิกรายใดไม่มีที่ดิน ไม่มีเงินทุน แต่เป็นคนดีและมีความขยัน สหกรณ์ฯ จะให้ความช่วยเหลือโดยจัดที่ดินบริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เพื่อประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 34-3-17 ไร่ เพื่อ

ดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัตถุประสงค์

- 1.เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 2.เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์สาธิตผลิตผลทางการเกษตร
- 3.เป็นศูนย์ส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพเสริมแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป
- 4.เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับสมาชิกและ

ประชาชนทั่วไป

และใช้สื่อการเรียน การสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมหาราช และเป็นศูนย์สาธิต การประกอบ อาชีพด้านการเกษตรร่วมกับบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ป วิทยาลัยประมงติดสูลานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย และหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์การเกษตร บางกล้า จำกัด เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการจากการ ปฏิบัติจริงและเหตุการณ์จริงโดยการจัดทำแปลงทดลอง โดยใช้หลักวิชาการกับประสบการณ์จริงร่วมกับหน่วย งานต่างๆ โดยมีกิจกรรมซึ่งจะพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ในด้านกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพืช ยางพาราเกษตรผสมผสาน ฝึกปลอดภัยสารพิษ พิษสมุนไพโร ด้านสัตว์ สัตว์ปีก ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด หมู ด้านประมง บ่อปลา กบ ด้านบัญชีครัวเรือน การจัด ทำบัญชีฟาร์ม ด้านวิถีชีวิต การทำบ่อกักขังชีวภาพ การ เพาะเห็ด ด้านกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลัก การ และวิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการสหกรณ์ ด้านการผลิต การแสดงและจำหน่ายสินค้าสร้างคนให้ มีอาชีพอยู่อย่างพอเพียงเป็นที่ฝึกอาชีพ เป็นที่ทดลอง เป็นที่สาธิตเป็นที่ประกอบรายได้ เป็นโครงการฯ ที่มี การเรียนรู้ฝึกประสบการณ์นำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และยังนำไปประกอบอาชีพสหกรณ์ ที่มีส่วนช่วยเหลือ สมาชิก ที่ไม่มีที่ทำกินเป็นผู้ที่ขยัน อดทนเสริมรายได้ ให้เข้าไปบริหารศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์สาธิตฯ แล้วแต่ ความสามารถ

เป็นศูนย์ที่เรียนรู้ฯ เป็นแหล่งความรู้ที่สามารถ นำไปใช้พัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ บริหารงานโดยครบวงจร เป็นการพัฒนาระบบการ เรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสหกรณ์ทำโครงการฯ เพื่อ สมาชิก ประชาชนที่สนใจไม่เลือกชั้นวรรณะ ทุกคนมี สิทธิ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ศูนย์เรียนรู้ฯ มี ทุกอย่างที่ต้องการอยากจะรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงทำให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล้าจำกัด จำนวน 1,182 ครอบครัวและประชาชนในอำเภอ บางกล้า และอำเภอใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์การเกษตรบางกล้า จำกัด

■ กสส.หนุนตั้งชุมนุมสหกรณ์ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสะเดา

บุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าเปิดตลาดสินค้าสหกรณ์สู่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย สนับสนุนสหกรณ์สงขลา รวมตัวตั้งชุมนุมสหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวผลไม้ และยางพาราส่งออกผ่านทางเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสะเดา คาดสร้างมูลค่าการค้า ชายแดนสูงสุดของประเทศ

กสส.: ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมผลักดันให้สหกรณ์ในจังหวัดสงขลาขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ในอำเภอสะเดา เพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ตามฤดูกาลและยางพารา ส่งออกไปประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซีย เนื่องจากได้มีการประเมินศักยภาพของการค้าผ่านด่านสะเดาแล้วพบว่า เป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าทางการค้าชายแดนสูงสุดของไทย มีความพร้อมในด้านระบบการขนส่ง ซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของประเทศมาเลเซีย และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นศูนย์กลางในการส่งออกอาหารทะเล รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและสินค้ายางพารา ครบวงจรด้วย

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท สำหรับจัดสร้างศูนย์รวม และกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด ร่วมกับ

สหกรณ์การเกษตร ด้านสะเดา จำกัด ทำหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสหกรณ์ต่างๆในจังหวัดสงขลา โดยจะเชื่อมโยงกันในรูปแบบของเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ โดยร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร และเปิดโอกาสชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่เริ่มวางแผนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูป วางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการจนถึงเรื่องขนส่ง และจัดจำหน่ายสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีหอการค้าจังหวัดสงขลาเข้ามาช่วยสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ โดยการประสานกับศูนย์การค้าเมืองปีนัง พ่อค้า นำเข้าสินค้าเกษตรและบริษัทนำเข้าข้าวตามโควตาของรัฐบาลมาเลเซีย มาร่วมเป็นคู่ค้าและเพิ่มช่องทางในการรองรับสินค้าการเกษตรของสหกรณ์สำหรับกระบวนการด้านศุลกากร ขณะนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมเอกสาร การนำเข้าส่งออกสินค้า และปรับระบบพิธีการนำเข้าส่งออกสินค้าให้มีความรวดเร็ว เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกเรื่องการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ชาวสวนยางในจังหวัดสงขลา จำนวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การ

เกษตรนาหม่อม จำกัด สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.สงขลา จำกัด และสหกรณ์น้ำยางไทย จำกัด จะร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์แปรรูปยางพาราสงขลา จำกัด ในเขตอุตสาหกรรมเมืองยาง หรือ Rubber City เพื่อเป็นฐานการผลิตและแปรรูปยางพาราของจังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ายางพารา และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ก่อนที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจรในอนาคตต่อไป

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท เมก้าวู้ด ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI ภาคใต้ มุ่งหวังยกระดับการผลิตแปรรูปไม้ยางพาราสู่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างครบวงจร

นิสสาร จิงเจอร์ธรรม รองปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม เสน่ห์ นียม ไทย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม สมพล รัตนากิ บาล ผู้ตรวจราชการกระทรวง อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานประกอบการ บริษัท เมก้าวู้ด ตั้งอยู่ที่ ต. นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ซึ่งดำเนิน กิจการประเภทผลิตไม้ยางพารา แปรรูปอบแห้ง เข้าร่วมโครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรในภูมิภาค (One Prov-

ince One Agro-Industrial Product) OPOAI

ในปี 2559 ใน 2 แผนงานคือ แผนงานที่ 2

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ แผนงานที่ 4 การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อ เพิ่มสมรรถนะให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมไทยมีความสามารถ ด้านการแข่งขัน และภายหลังเข้า ร่วมโครงการฯ บริษัทสามารถ ลดต้นทุนการผลิตคิดเป็นมูลค่า ประมาณ 26 ล้านบาท โดยการ เยี่ยมสถานประกอบการครั้งนี้มี ภร กัทร โรจนมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมก้าวู้ด ให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น



ลึกลับในสนามข่าว

■■...ทำเอาคนไทยทั้งประเทศปลื้มอกปลื้มใจ ได้เฮกันถ้วนหน้า กับการประเดิมเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทย ได้สำเร็จ โดยมีชื่อของ “น้องแนน-โสภิตา ธนสาร” จอมพลังสาวทีมชาติไทยวัย 21 ปี ผงาดคว้าเหรียญทองในการแข่งขันยกน้ำหนัก รุ่นไม่เกิน 48 กก.หญิง โอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ใครดูคงต้องยกนิ้วให้ เพราะน้องแนนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เช่นเดียวกับ “บิกป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ที่เจอะนักข่าว ซึ่งโปรอัมภกษณ์หน้าหน่วย ออกเสียงเขต้วงทองกลาง ลาดพร้าว 71 พอถูกถามได้เรื่องนี้ บิกป้อมบอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า “...ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับสมาคมยกน้ำหนักฯ ที่ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองแรกในการแข่งขันครั้งนี้ และผมก็รู้สึกดีใจกับน้องแนนเป็นอย่างมาก...และก็ขอส่งกำลังใจไปให้นักกีฬาคนอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย...” งานนี้บิกป้อมบอกด้วยว่า “การได้เหรียญทองในโอลิมปิกนั้น คิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะบางประเทศแข่งมาเป็น 10 ปี ยังไม่ได้เหรียญ แต่เราเพิ่งแต่เริ่มต้นก็ได้เหรียญทองแล้ว ดังนั้น ก็ควรจะร้องไชโย



พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ

ด้วย!!!” เรียกว่าดีใจแบบสุดๆ ถือเป็นการประเดิมฤกษ์ดีของทัพนักกีฬาไทย ส่งผลพลอยได้ทำให้บรรยากาศลงคะแนนเสียงประชามติมีรอยยิ้มบางๆ ขึ้นมาบ้าง...■■■

■■...หลังมีการใช้คำสั่งมาตรา 44 เข้ามาจัดการนายทุนผู้มีอิทธิพล ที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.จนมีการคิกออฟปักป้ายพื้นที่แปลงใหญ่กว่า 500 ไร่ ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แด่ระหว่างลงพื้นที่จ.ราชบุรี วันก่อน “บิกฉัตร-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงทั้งเพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์...โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เอาใจริงเอาใจงเคลียร์พื้นที่ที่เป็นปัญหา หลังประชุมเสร็จ บิกฉัตรจะกระจอกข่าวซักถามความคืบหน้าเรื่องปักป้ายได้เท่าไรสรุปเบื้องต้นมีรายงานถึงมือท่านรัฐมนตรีว่า “มีใครที่เป็นผู้มีอิทธิพล โทร.มหาเจ้าหน้าที ส.ป.ก.กันมากหรือไม่” ...ถึงเสียง “บิกฉัตร” ก็หันควับ พร้อมตอบทันทีว่า “มี ๆ มีคนโทร.มาถามเจ้าหน้าที่มากจริงๆ และโทร.มาหลายครั้ง โทร.มาแทบทุกวัน” ก่อนจะย้อนถามสื่อกลับมาว่า “คุณอยากรู้อย่างไรเป็นใคร”...พอเห็นกระจอกข่าวรอฟังคำตอบ รมว.เกษตรฯ จึงเฉลยให้ทราบฯว่า “เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่โทร.มาหาที่จะเป็นนักข่าว โทร.ถามเข้า โทร.ถามเย็น โทร.หาตลอดเลย”...พอได้ฟังคำตอบ เล่นเอานักข่าวอึ้งไปตามๆกันก็แหมมมมม...ใครจะไปนึกว่าบิกฉัตรจะมาปล่อยมุขแบบนี้ จำก็จำไม่ออก กลัวว่าเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเดี๋ยวจะคลกฝิดนะลิทันรมว. ...■■■



พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา

[ข่าวเศรษฐกิจ](#) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พงศัปดาห์ที่ 4 สิงหาคม 2559 14:47:10 น.

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากอุปทานยางที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณน้อย เนื่องจากแหล่งผลิตส่วนใหญ่มีฝนตกเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางและผู้ประกอบการในประเทศขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อส่งมอบ ให้มีความต้องการซื้อของ ประกอบกับนักลงทุนชาวอเมริกันกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบ ได้แก่ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์? เปิดเผยตัวเลขการส่งออก รถยนต์สำเร็จรูป เดือนมิถุนายน จำนวน 107,025 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 39.4 ส่งผลให้ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มียอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 594,823 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.25

ราคาที่เกี่ยวข้องกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.60 บาท เพิ่มขึ้นจาก 50.18 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.42 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.82
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.10 บาท เพิ่มขึ้นจาก 49.68 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.42 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.60 บาท เพิ่มขึ้นจาก 49.18 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.42 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.92
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.78 บาท เพิ่มขึ้นจาก 21.91 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.87 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.97
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.82 บาท เพิ่มขึ้นจาก 18.74 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.08 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.39 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.76 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.63 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ชื่อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนสิงหาคม 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.60 บาท ลดลงจาก 69.20 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.60 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.76
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.45 บาท ลดลงจาก 68.05 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.60 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.82
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.70 บาท ลดลงจาก 46.80 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.10 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.35
4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ลดลงจาก 38.45 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.45 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.17

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.35 บาท ลดลงจาก 68.95 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.60 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.77
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.20 บาท ลดลงจาก 67.80 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.60 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.83
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.45 บาท ลดลงจาก 46.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.10 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.36
4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.75 บาท ลดลงจาก 38.20 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.45 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.18

2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ และโตเกียว ปรับแคบๆ โดยมีปัจจัยจากนักลงทุนตอบรับการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับติดลบ 0.100% และซื้อกองทุน ETFs เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มวงเงินในโครงการปล่อยกู้ 2 เท่า เป็น 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ BOJ ได้ขยายวงเงินในการซื้อกองทุน ETFs จากสถาบันการเงินต่างๆเป็น 6 ล้านล้านเยน และคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC)

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับร้อยละ 0.25 - 0.50 รวมถึงตัวเลข
กำไรของบริษัทรายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.2

คณะกรรมการยางอินเดียน รายงานการผลิตยางธรรมชาติช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปริมาณการผลิตยางพารามีแนวโน้มแต่ละระดับ 654,000 ตัน ในปีนี้
ผ่านมามีคณะกรรมการยางได้ดำเนินการปรับปรุงการผลิตและผลิตภาพยางธรรมชาติในประเทศ เช่น

- 1) จัดการประชุมระดับภูมิภาคในหลายพื้นที่ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับเกษตรกร ตัวแทนจากเครือข่ายสมาชิก
ผู้ผลิตยาง (RPSs)
 - 2) ริเริ่มขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเขตพื้นที่ที่ไม่มีการกรีดยาง
 - 3) จัดทำโครงการเผยแพร่การกรีดยางแบบไม่ถี่แก่เกษตรกร
 - 4) จัดทำโครงการ “Tapper Bank” เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกยางนอกพื้นที่ปลูกดั้งเดิม และ
 - 5) โครงการพัฒนาทักษะผู้กรีดยาง เป็นต้น
- ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 185.74 เซนต์สหรัฐฯ (64.46 บาท) ลดลงจาก 188.80
เซนต์สหรัฐฯ (66.85 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.06 เซนต์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 1.62

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 183.34 เยน (60.18 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 179.83 เยน
(58.40 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.51 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 25 - 31 ก.ค. 2559--

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2559

[ข่าวเศรษฐกิจ](#) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 14:46:47 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,500 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แบ่ง 25%)

บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.90 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.95 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.00 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 58.69 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 4 สิงหาคม ที่ราคา 59.04 บาท/กก

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.10 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง เกรด A ไม่ส่งออก

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง -

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรด AB

ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 62.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 50.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 4 สิงหาคม ที่ราคา 55.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 44.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์หนึ่ง

จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 40.00 บาท/กก.

ลำไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)

จุดรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 39.00 บาท/กก.ราคาดลดลงจากวันที่ 4 สิงหาคม ที่ราคา 40.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปทุมมมงคล ท่ารถ ขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 350.00 บาท/กก.ราคาดลดลงจากวันที่ 4 สิงหาคม ที่ราคา 370.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 220.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/กก.

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 69.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 41.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 สิงหาคม ที่ราคา 190.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะยาง AFET: ปริมาณการซื้อขาย-สัญญาคงค้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

[ข่าวเศรษฐกิจ](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 16:33:23 น.

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ ปริมาณการซื้อขาย และ สัญญา

ซื้อขายคงค้าง(Open Interest) ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ครั้งก่อน	ราคาปิด วันนี้	ราคาปิด การซื้อขาย	ปริมาณ
SEP 16	59.10	-	0
รวม	0		

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:

rachada@infoquest.co.th--